



การจัดเสวนาเรื่อง “อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย(มิติด้านการเมืองและความมั่นคง)”

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องออติทอเรียม ศูนย์ประชุม C asean อาคารไอเบอร์เวิร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีการจัดเสวนาเรื่อง “อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : เสถียรภาพหรือความท้าทาย(มิติด้านการเมืองและความมั่นคง)” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผอ.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ กรรมการร่วมประจำเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ดำเนินการเสวนาโดยนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่าอาเซียนก่อตั้งมาใกล้ปีที่ ๕๐ แล้ว แต่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เรายังไม่ได้มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะเดินไปอย่างไร ขณะเดียวกันโลกในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนไปมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งอาเซียนเองได้มีการจัดยกร่างวิสัยทัศน์ ปี ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีตัวแทนเข้าร่วม ซึ่งมีความพยายามที่จะรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว โดยในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าสิ่งที่อาเซียนตั้งใจว่าจะจะเป็นคือจะเป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฎ กติกา โดยยึดนโยบาย ที่ทำเพื่อประชาชน และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการเข้ามามีบทบาท และกำหนดทิศทางนโยบายอาเซียนต่อไป ซึ่งจะต้องมีการเจรจากัน โดยทุกประเทศจะต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

ขณะที่ รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร กล่าวเสวนาตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารประเทศ ๑๐ ประเทศในอาเซียน ต้องเลือกเดินให้ดี เพราะสถานการณ์ ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนไปครั้งใหญ่ อาเซียนและไทยจะอยู่ตรงกลางซึ่งเราจะได้เปรียบหลายอย่าง โดยอีก ๑๐-๑๕ ปีจะเกิดภูมิภาคใหม่ คือ อินโดแปซิฟิก และการค้าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ จะเป็นการค้าทางทะเล ส่วนด้านความมั่นคงนั้น ภายหลังจากที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วปัญหาต่าง ๆ จะทำให้เราต้องเคร่งครัดกับกฎหมายมากขึ้น และเราต้องจริงจังกับกฎระเบียบมากขึ้น มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องท้าทาย เช่น เรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดน ไทย กัมพูชา ซึ่งก็หวังให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายจะเดินหน้าเรื่องนี้

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอย่างน้อยที่สุดอาเซียนได้มีการประกาศว่าจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีความพยายามที่จะให้เกิดมีลักษณะกลางร่วมกันให้มากที่สุด รวมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจในอาเซียนเองด้วยถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่ตามซึ่งภายใต้ตรรกะนี้ อาจต้องมีกำหนดหลักการกลางร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้อาเซียนเดินหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยรัฐสภาได้มีการจัดตั้งอาเซียนยูนิท (ASEAN UNIT) ขึ้น มีการเตรียมฐานข้อมูลอาเซียนและทำงานอย่างครบวงจร เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้มีข้อมูลและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของอาเซียนให้มากที่สุด

ด้านนายปกรณ์ นิลประพันธ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ กรรมการร่วมประจำเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่าการจะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ข้าราชการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอาเซียน ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนน้อยที่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักการเมืองและประชาชนรับรู้และเข้าใจ มีหลายเรื่องที่จะต้องได้รับการพัฒนาซึ่งหากทำได้ก็จะเป็นเรื่องดี เช่น เรื่องการอนุมัติ หรือการอนุญาต โดยรัฐ หากเราสามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้จะดีขึ้น หลักคิดในเรื่องของรัฐตามกฎหมายอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะโลกสมัยใหม่มีการเปลี่ยนไป ปัญหาอีกอย่างที่สำคัญคือการที่ทุกคนมองตัวเองเป็นหลัก ไม่มองในส่วนภูมิภาค เช่นในเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ หากประเทศใดมีส่วนเกี่ยวข้องมากก็จะแสดงบทบาทมาก แต่หากประเทศใดมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยก็จะแสดงบทบาทน้อย สะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนรวมกันแบบไหน และปัจจุบันในอาเซียนก็มีปัญหาการสะสมอาวุธแทนที่จะนำเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มากขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในอนาคตได้ ดังนั้นจึงต้องมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น